

**SUSTAINABILITY
REPORT
AWARD 2013**

คำนำ

โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ถือกำเนิดขึ้นในปี 2556 เป็นปีแรก จากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัททั้งในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ ด้วยการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ครอบคลุมกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มบริษัทที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยกำหนดให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัมมนา CSR Thailand ประจำปี

ในปี 2556 นี้ มีบริษัทที่ให้ความสนใจส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมโครงการจำนวน 48 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 43 แห่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 2 แห่ง และบริษัททั่วไปที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 แห่ง

ผลการพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน มีบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม 1 บริษัท ระดับดีเยี่ยม 1 บริษัท และระดับดีเด่น 16 บริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารรายงานของคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลฉบับนี้

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในฐานะผู้จัดงานประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน และในนามขององค์กรร่วมจัดทั้งสามแห่ง ขอขอบพระคุณทุกๆ บริษัทที่ได้กรุณาจัดส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมโครงการ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการร่วมพิจารณารางวัล จนทำให้โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงลงเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนในปีนี้ และหวังว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทสามารถยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของกิจการ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการ



• คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย
เลขาธิการ
กองทุนน้ำหนึ่งน่านายัตราชการ



• ดร.สมจันต์ ศรีไพศาล
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



• พศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร
ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



• รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



• รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตราสุจิ
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล

การตัดสินรางวัลรายงานความยั่งยืน ได้ใช้เกณฑ์พิจารณา 3 ด้านดังนี้

ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของรายงาน ประกอบด้วย

- สารัตถภาพ
- ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย
- กลยุทธ์
- บริบทขององค์กร

ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของรายงาน ประกอบด้วย

- กระบวนการจัดการ
- ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย
- การกำกับดูแล
- ผลการดำเนินงาน
- การสอบทาน

ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) รายงาน ประกอบด้วย

- การนำเสนอ
- ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย
- โครงสร้างรายงาน

บริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ยอดเยี่ยม”



บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนก้าวสู่ปีที่ 100 ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม สินค้า บริการ และกระบวนการทำงานพร้อมทั้งสร้างสมดุลการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเอสซีจี ประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี เปเปอร์ เอสซีจี ซีเมนต์ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น

เอสซีจี ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยม จากการนำเสนอข้อมูลในรายงานความยั่งยืนที่มีความครอบคลุม มีการระบุข้อมูลบริบทขององค์กร นโยบายขององค์กรที่ชัดเจน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีความโดดเด่นในการระบุถึงที่มาของประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามระดับนัยสำคัญด้วยการใช้ ‘Materiality Matrix’ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนงานขององค์กร มีข้อมูลที่แสดงถึงการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน และข้อมูลเส้นทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน การพัฒนาพนักงาน และการดูแลพนักงาน และมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างจริงจังไว้ใน “จรรยาบรรณเอสซีจี ”

ในรายงานความยั่งยืน ได้มีการให้ข้อมูลรายละเอียดของการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ทำให้ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้ในเชิงระบบ ตั้งแต่การเข้ามีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่สามารถแบ่งตามลักษณะโครงการและระดับของการมีส่วนร่วม เช่น กลุ่ม Leadership กลุ่ม Advance กลุ่ม Engagement และกลุ่ม Commitment ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแบบให้แก่องค์กรอื่นๆ ได้ดี รวมทั้งข้อมูลที่แสดงถึงการขยายบทบาทการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ระดับอาเซียน เช่น การจัดงาน ASEAN Sustainable Development Symposium และโครงการ SCG Sharing the Dream Scholarship ในภูมิภาคอาเซียน

ในด้านกลยุทธ์ เอสซีจี มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญกับ CSR-in-process จาก การมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความ โดดเด่น เช่น SCG Eco Value ที่ส่งผลกระทบเชิงคุณค่าทั้งในแง่มุ่งทางสังคมและในแง่มุ่ง ขององค์กร มีการแสดงให้เห็นถึงการวัดผลการดำเนินงานหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ข้อมูลเรื่องก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลเรื่อง แหล่งพลังงานที่ใช้ การใช้น้ำ รวมถึงข้อมูลในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับ ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังได้ชัดเจน

ในรายงานความยั่งยืน ได้แสดงข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงจุดยืนและภาพความยั่งยืนของ เอสซีจี ตั้งแต่การประเมินความเปลี่ยนแปลงของโลก กลยุทธ์ที่ทำให้องค์กรก้าวทันโลก เช่น แนวคิด การเป็นผู้นำระดับโลกและระดับภูมิภาคในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดการพัฒนาองค์กรที่เป็นมิตรและสร้างคุณค่าให้กับระบบนิเวศ และแนวคิดการพัฒนา สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีการนำเสนอ โรดแมปชัดเจน รวมทั้งการสะท้อนข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการรายงานที่มีความ สมบูรณ์และความเชื่อถือได้ การเปิดเผยข้อมูลตามกรอบการรายงานที่เป็นสากล รวมทั้งการ รับรองรูปแบบและข้อมูลที่เปิดเผยจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการสื่อสารและการนำเสนอ ข้อมูลแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้โดยสะดวก

บริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเยี่ยม”



บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจร ตั้งแต่การจัดการน้ำมันดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปที่พร้อมก้าวต่อไปสู่ความเป็นผู้นำในการสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสีเขียว หรือ Green Society ด้วยวิธียบางจาก ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน และมุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “Greenery Excellence”

บางจากปิโตรเลียม ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนในระดับดีเยี่ยม จากการนำเสนอข้อมูลในรายงานความยั่งยืนที่มีความชัดเจนและแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ ตั้งแต่วิธีการระบุและดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) การกำหนดพันธกิจที่ชัดเจนในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง การให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มที่ทำให้องค์กรได้ทราบถึงข้อมูลความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย จนสามารถสนองตอบได้อย่างเหมาะสมและสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ในด้านความสมบูรณ์และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลในรายงานความยั่งยืน บางจากปิโตรเลียม มีความโดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลผลกระทบจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental cost accounting) อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมในการตอบสนองต่อโจทย์ของการพัฒนาธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมุ่งมั่นและเอาใจใส่

ในรายงานความยั่งยืนของ บางจากปิโตรเลียม ยังมีวิธีการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโดยใช้รูปภาพ กราฟิก ตารางประกอบการอธิบายที่มีความ ชัดเจน ดูง่าย ไม่ซับซ้อน แบ่งเป็นหมวดหมู่ และไม่ทำให้เกิดการตีความผิดพลาด มีการรายงานข้อมูลที่อ้างอิงกับหลักการและแนวทางสากลทั้งในระดับทั่วไปและในระดับรายสาขาอุตสาหกรรม รวมทั้งการรับรองรูปแบบและข้อมูลที่เปิดเผยจากหน่วยงานภายนอก

บริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น



ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซินเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)



บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)



บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ความคิดเห็นประกอบพิจารณา

การนำเสนอรายงานความยั่งยืนขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2556 นี้ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในด้านต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ทั้งในส่วนรูปแบบการนำเสนอหรือรายละเอียดเนื้อหาในเล่มรายงาน เช่น **การทางพิเศษแห่งประเทศไทย** เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ข้อมูลชัดเจนในด้านการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสียการเข้ามีส่วนร่วมในชุมชน การเข้าช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน รวมถึงการใช้มาตรฐาน แนวทางการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Standard) มาเป็นกรอบ ในการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

ในรายงานความยั่งยืนของ **บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)** มุ่งเน้นการนำเสนอความท้าทายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีการจัดทำรายงานโดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines ฉบับ G 3.1 และ Oil and Gas Sector Supplement (OGSS) ของ GRI เพื่อรายงานการดำเนินงานในส่วนที่เป็นข้อมูลเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม ส่วนรายงานความยั่งยืนของ **บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** ได้เปิดเผยการระบุผู้มีส่วนได้เสียและการลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมและการตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ได้ตรงตามเป้าหมาย

ในด้านการบริหารความเสี่ยง รายงานความยั่งยืนขององค์กรที่นำเสนอได้อย่างชัดเจน มีทั้ง **บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)** และ **บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)** ซึ่งอธิบายถึงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง และการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง **ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)** ที่เปิดเผยถึงการจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจัดการการทุจริต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจัดการการทุจริต ปัจจุบัน ธนาคารมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านทุจริตครบถ้วนในทุกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และยังมีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของธนาคารที่ตอบสนองการพัฒนาในรูปแบบพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษโลก และร่วมดูแลโลก เช่น ธนาคารให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการภายใต้ชื่อ “สินเชื่อสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม” และการเป็นองค์กรธุรกิจต้นแบบในการส่งเสริมความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมสีเขียว ในเรื่องการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Green Building”

ด้านการดูแลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในรายงานความยั่งยืนของ **บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)** ได้มีการเปิดเผยถึงการป้องกันและแผนรองรับหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำสำนักงานใหญ่ โดยระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน อีกองค์กรที่มีการเปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้โดดเด่น คือ **บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)** ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทเปิดเผยถึงการนำมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (Excellent Performance Based) ในการปฏิบัติการบิน มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย โดยแบ่งเป็นการดำเนินการเชิงรุก ไปจนถึงเชิงคาดการณ์การเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติการบินในทุกเที่ยวบินด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลการบิน เพื่อควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติการบินให้มีความปลอดภัยสูงสุด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ อย่างเข้มงวด และรัดกุม ซึ่งเป็นข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจการบิน

ตัวอย่างการระบุถึงการดำเนินงานที่มีความครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีหลายองค์กรที่มีความโดดเด่น เช่น **บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)** เป็นองค์กรหนึ่งที่มีการจัดทำรายงานอ้างอิงตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G 3.1 และส่วนเพิ่มเติมรายสาขาด้าน Electric Utilities โดยมีการประยุกต์ใช้แนวทางที่กำหนดใน Technical Protocol-Appling the Report Content Principles เพื่อกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และการประเมินระดับความสำคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อเป้าหมายและการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจในเครือ รวมทั้งการระบุถึงการจัดการพลังงานในส่วนของการควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งแสดงเนื้อหาทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจผลิตไฟฟ้า

นอกเหนือจากองค์กรข้างต้นแล้ว **บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)** ได้ระบุให้เห็นถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางความยั่งยืน ด้วยการให้ข้อมูลการดูแลที่จำแนกตามประเภทธุรกิจ การแสดงข้อมูลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างละเอียด รวมถึงข้อมูลความท้าทาย เรื่องการบูรณาการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ โดยนำแนวคิดเรื่อง Mining Contractor มาใช้ปรับปรุงแนวทางการสื่อสารกับกลุ่มผู้นำชุมชนและกลุ่มรัฐบาลท้องถิ่นเรื่องแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนให้มีความต่อเนื่องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของ **บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)** มีความโดดเด่นในเรื่องการแสดงผลการประเมินผลการลงทุนทางสังคม โดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้น

เพื่อช่วยในการประเมินผลการลงทุนทางสังคมต่อระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ พัฒนาเป้าหมาย และตัวชี้วัด เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลสัมฤทธิ์ ซึ่งทำให้การลงทุนเพื่อสังคมของบริษัทมีจุดหมายที่ชัดเจน ทั้งในแง่ของการมุ่งเน้นการส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การลงทุนในโครงการด้านสุขภาพ การศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านการทำงานกับพันธมิตรทางอุดมการณ์ อันนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมพัฒนารากฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

เนื้อหาในรายงานความยั่งยืนของ **บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)** ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายที่ทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความรับผิดชอบต่อความรู้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยตลอดจน ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการทบทวนเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่คู่ค้า วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ จนถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ

นอกจากนี้ ในรายงานความยั่งยืนของ **บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)** ได้แสดงถึงการดำเนินการจัดการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรมโดยยึดหลัก “มิตรภาพระหว่างอุตสาหกรรมระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม” ในการดำเนินงาน การนำแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจ (Eco-Industry) มุ่งมั่นให้เกิดการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โรงไฟฟ้าตามหลักการพัฒนาโดยไม่ทำลาย ตลอดจนการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่พสุสภาพแวดล้อม เช่น โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการขยายผลพลังงานชุมชน อีกร่องค์กรหนึ่งที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ **บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)** ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เช่น การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นการวางรูปแบบระบบสารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอดสู่การบริหารจัดการในระดับสากล และมีการพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แสดงนโยบายการดำเนินงานที่โดดเด่น ทั้งในส่วนของการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง มีการจัดตั้ง CPN Academy โดยกำหนดกลุ่มความรู้ที่บุคลากรควรได้รับการพัฒนาออกเป็นกลุ่มหลักสูตรพื้นฐาน กลุ่มหลักสูตรตามสายอาชีพ กลุ่มหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ และกลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ ขณะที่การเปิดเผยข้อมูลของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ “สร้างคนเสริมธุรกิจ” และกำหนดให้เรื่อง “มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร” เป็น 1 ใน 6 ทิศทางกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน โดยระบุถึงการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ประการด้วยกัน คือ การสรรหาคนเก่งคนดี การพัฒนาผู้นำและสร้างความเป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันของพนักงาน และการปลูกฝังค่านิยม เพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจในกลยุทธ์ขององค์กร พันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลในอนาคต

ในปีนี้ รูปแบบของการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่แต่ละองค์กรส่งเข้าร่วมพิจารณานั้น ถือได้ว่ามีแบบแผนที่ดี และส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการนำ GRI มาใช้เป็นแนวทางการรายงาน มีองค์ประกอบของข้อมูลที่สะท้อนลักษณะเฉพาะของธุรกิจ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่เป็น sector supplement และในรายงานส่วนใหญ่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นมิติต่างๆ ได้ค่อนข้างครอบคลุม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทในประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

องค์กรร่วมจัด



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 253 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีภารกิจหลักคือการกำกับและพัฒนาคาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ



สมาคมนักธุรกิจจดทะเบียนไทย เป็นองค์กรอิสระที่มีได้มุ่งหวังผลกำไร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 มีภารกิจในการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมต่างๆ ในสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสื่อสาร บทบาท กิจกรรม และผลงานให้กับนักธุรกิจจดทะเบียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนให้ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง



CSR Club เครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากการรวมตัวกันขององค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 27 องค์กรในปี 2552 ที่ตระหนักถึงหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยการสนับสนุนของสมาคมนักธุรกิจจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นเครือข่ายในการสร้างพลังร่วมที่สำคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว



สถาบันไทยพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ธุรกิจด้วยการวิจัย การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาด้าน CSR แก่ภาคเอกชน ภายใต้บริบทแห่งความยั่งยืน สถาบันไทยพัฒนา ได้เข้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียภาคองค์กร (Organizational Stakeholder) ของ Global Reporting Initiative (GRI) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

